

ตัวชี้วัด 3.3.2

จำนวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

หน่วยวัด : เรื่อง

หน่วยงานเจ้าภาพ : กองกลาง

ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

คำอธิบาย :

พิจารณาจากจำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ เป็นนักปฏิบัติ ผนึกวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

การประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาข่าวสารที่เป็นนโยบาย / กิจกรรม / ผลงานด้านการวิจัย รางวัลของนักศึกษา คณาจารย์เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การเรียนการสอน ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ/เอกชนระดับชาติและนานาชาติ งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ส่งเสริมพัฒนาสังคม ชุมชน ประชาชน ระดับชาติและนานาชาติ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยสวนสุนันทาคำว่ารางวัลเหรียญทอง ผลงานวิจัยเวทีนานาชาติ ‘กระดาศจากเปลือกแก้ว’ เป็นต้น นวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืนไปสู่สาธารณชนได้รับรู้

เกณฑ์การให้คะแนน :

● ระดับมหาวิทยาลัย

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 6 เรื่อง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
10 เรื่อง	16 เรื่อง	22 เรื่อง	28 เรื่อง	34 เรื่อง

● ระดับหน่วยงาน

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 เรื่อง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	-	1 เรื่อง	2 เรื่อง

ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน :

1. รายงานสรุปข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี)